

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

21 มีนาคม 2559

ประชุมตามกระบวนการบาหลิ: สิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยต้องเป็นประเด็นเร่งด่วน

สามารถนัดสัมภาษณ์ได้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงว่าการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมือง ตลอดจนการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ต้องเป็นวาระสำคัญในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่หกตามกระบวนการบาหลิ (The Sixth Ministerial Conference of the Bali Process) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคมนี้

“ความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองต้องเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญในการประชุมระดับสูงตามกระบวนการบาหลิ เฉพาะในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนระหว่างเดินทางด้วยเรือที่อันตรายและผิดกฎหมายข้ามน่านน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขากำลังหลบหนีจากภัยคุกคามในภูมิภาค ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งที่พวกเขาต้องเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติอย่างมิชอบหรือเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพียงเพื่อเดินทางไปให้ถึงสถานที่อันปลอดภัย” แชมพา พาเทล (Champa Patel) รักษาการผู้อำนวยการประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

“นโยบายผลักดันเรือออกจากฝั่งในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันตลอดปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์อันเป็นหายนะจากการเพิกเฉยต่อชะตากรรมของประชาชนที่ต้องเดินทางอย่างอันตรายเพื่อหลบหนีจากร้ายแรงต่อชีวิตของพวกเขา ส่วนรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่จะเคารพ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองแต่อย่างใด”

กระบวนการบาหลิเป็นเวทีระดับนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการนำคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีประธานร่วมคือออสเตรเลียและอินโดนีเซีย

เฉพาะปี 2558 หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประมาณว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองอย่างน้อย 33,600 คนซึ่งเดินทางทางทะเลหลายเส้นทางในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในวิกฤตผู้ลี้ภัยซึ่งปะทุขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว มีผู้ลี้ภัยจากพม่าและบังกลาเทศหลายพันคนถูกทอดทิ้งให้อยู่ในเรือที่สภาพไม่ดีและถูกผลักดันออกจากชายฝั่งอันปลอดภัย พวกเขาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการบังคับให้เป็นแรงงานทาส ซึ่งบางส่วนถูกส่งหาระหว่างอยู่กลางทะเลด้วย ขณะที่การขาดกรอบกฎหมายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ส่งผลให้ผู้ซึ่งเดินทางถึงชายฝั่งอย่างปลอดภัยแทบไม่ได้รับการคุ้มครองในเบื้องต้น ตลอดจนมักถูกจับกุมและควบคุมตัว

แซมพา พาเทล กล่าวว่า “ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ และบรรดารัฐภาคีต้องแสวงหาแนวทางร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการค้นหาและกักขังที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหายนะทางทะเลขึ้นอีก”

นอกจากนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังเน้นย้ำด้วยว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เป็นต้นของการบังคับให้ต้องอพยพและการเคลื่อนย้ายอย่างผิดปกติ เราจะไม่สามารถคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองได้

ทั้งนี้ ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนค้นหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในระดับสากลร่วมกัน